

Nhân dân và cán bộ xã Đông Hà với phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Đông Hà là xã trung du nằm phía Tây Nam huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; cách trung tâm hành chính huyện 25km và cách quốc lộ 1A 12 km. Toàn xã có 4 thôn với dân số hơn 8.600 người; kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp; Đảng bộ xã có 134 Đảng viên với 9 chi bộ. Từ một xã thuộc diện nghèo thuộc Chương trình 135 năm 2010, Đông Hà đã bứt phá phát triển trong xây dựng nông thôn mới và về đích năm 2015. Kinh tế của địa phương có bước chuyển mạnh mẽ từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ; hiện Đông Hà được chọn để xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng đô thị loại 5 và là đô thị hạt nhân của khu vực các xã Đông Hà, Trà Tân, Tân Hà. Đạt được kết quả trên là sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, cộng với sự đồng lòng của Nhân dân trong xã với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, trong đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ xã Đông Hà tiếp tục triển khai, phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và đã gặt hái được nhiều kết quả tốt. Tổng kết đánh giá giai đoạn 2015 - 2020, xã Đông Hà đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra; là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất huyện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nổi bật là:

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động như: tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình; kịp thời cung cấp thông tin đến đoàn viên, hội viên và nhân dân; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình; tổng kết đánh giá, xếp loại các tổ chức, cá nhân hàng năm đúng thực chất.

Triển khai thực hiện đạt hiệu quả các phong trào, cuộc vận động. Từ năm 2016 đến năm 2020, vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo” được 107,321 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà cho người nghèo; tập trung các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh doanh, dịch vụ; đa dạng hóa ngành nghề nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo giảm nghèo bền vững, đã xuất hiện nhiều hộ điển hình làm kinh tế giỏi, có thu nhập từ 200 triệu đến 01 tỷ đồng/năm; đầu tư hơn 100 tỷ đồng từ nhiều nguồn để phát triển giao thông nông thôn (nhân

dân góp gần 10 tỷ đồng); huy động nhân dân đóng góp làm hệ thống đèn chiếu sáng hơn 2 tỷ đồng, hệ thống camera an ninh hơn 300 triệu đồng, xây dựng chợ Đông Hà gần 5 tỷ đồng, làm đường điện cao thế vào khu sản xuất nông nghiệp hơn 4 tỷ đồng; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư cụm công nghiệp 300 tỷ đồng và nhiều công trình phục vụ dân sinh, kinh tế khác; phối hợp các tổ chức tín dụng hỗ trợ các hộ nghèo, học sinh, sinh viên vay vốn hơn 17 tỷ đồng... Xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo” như mô hình “Ánh sáng an ninh”, “Camera an ninh”, “Móc khóa kết nối niềm tin”, “Cửa hàng không đồng”, “Hạt gạo nghĩa tình”, “quản lý, giáo dục thanh thiếu niên chưa ngoan trong cộng đồng giáo xứ”...

Đánh giá kết quả giai đoạn 2015 – 2020, thu ngân sách bình quân hàng năm của xã tăng 38,7%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%; 95% số hộ đạt gia đình văn hóa; 100% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia; giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đạt “Trong sạch, vững mạnh” 5 năm liền; biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020. Chính quyền xã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong trào thi đua cụm xã các năm 2015, 2016, 2017. 100% tổ chức Mặt trận, đoàn thể đạt vững mạnh, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng bộ xã Đông Hà đã đề ra một số giải pháp chủ yếu trong thời gian tới là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền về công tác dân vận; các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách thủ tục hành chính. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng và giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh trong nhân dân. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn gắn với kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị. Hàng năm, thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Thế Tuấn